



อินเดียเริ่มเลี้ยงกุ้งรอบแรกของปี 2566 ช้ากว่าปกติ เพราะ เกษตรกรรอให้ความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกากลับมา



7 / 3 / 2566



ราคากุ้งขาวแวนนาไมของอินเดียเริ่มฟื้นในช่วงต้นปี หลังจากที่ราคาตกต่ำอย่างมากในช่วงปลายปี 2565 แต่เกษตรกรจำนวนมากชะลอการเลี้ยงออกไป

KOLKATA อินเดีย เข้าสู่ปี 2566 ในฐานะประเทศผู้ผลิตกุ้งของอาเซียน ราคาในตลาดหลักช่วงสิ้นปี 2565 ร่วงอย่างมาก จากการที่มีวัตถุดิบล้นตลาดจนเต็มคลังสินค้าทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีน

ความผันผวนเล็กน้อยนี้ ทำให้ผู้แบ่งบรรจุภัณฑ์ของอินเดียไม่แน่ใจว่าตลาดและเกษตรกรจะเป็นไปในทิศทางใด แหล่งข่าวที่เป็นผู้แปรรูปที่ขายสินค้าให้กับสหรัฐอเมริการายหนึ่งบอกกับ Undercurrent News เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยาก โดยปกติแล้ว แม้ว่าตลาดจะเจียบ แต่เรายังรู้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครึ่งปีหลังจะดีขึ้น

ตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มสั่งซื้อสินค้าเต็มสต็อกที่ว่าง แต่ซื้อไม่มาก และซื้อจากคู่สัญญาระยะยาวเท่านั้น ผู้ขายรายอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกายังคงเจียบเช่นเดิม

ในช่วงนี้ สถานการณ์ตลาดขึ้นๆ ลงๆ เนื่องจากเกษตรกรบอกว่าราคาควรเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ซื้อบอกว่า ราคาทั่วโลกลดลง ตลาดสหรัฐกระเตื้องขึ้นน้อยมาก ในสัปดาห์ก่อนมีการสั่งซื้อเข้ามาเล็กน้อย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเพิ่มมากขึ้นในไม่ช้า หลังจากเทศกาล Boston (งานแสดงสินค้าอาหารทะเล) อาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ในเดือนมกราคม ราคากุ้งขนาดใหญ่เริ่มต้นปีด้วยราคาต่ำที่สุด ซึ่งผิดไปจากปกติ ที่ช่วงเวลานี้ ความต้องการสินค้ามักมากกว่าสินค้าที่มีอยู่ (กุ้งที่เหลือจากการจับรอบที่ 2 ของปีก่อน)

จากข้อมูลของแพลตฟอร์มการซื้อขายในอุตสาหกรรม Aquaconnect ราคาหน้าฟาร์มในพื้นที่ Andhra Pradesh ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการเลี้ยงกุ้ง ราคาในปัจจุบันต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงเดียวกันในปีก่อน

ในช่วงสัปดาห์ที่ 9 (27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม) ราคาเฉลี่ยของกุ้งขนาด 30 ตัว/กิโลกรัม อยู่ที่ 470 รูปี/กิโลกรัม (5.75 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 202.10 บาท**) กุ้งขนาด 40 ตัว/กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 370 รูปี/กิโลกรัม (159.10 บาท**) กุ้งขนาด 60 ตัว/กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 320 รูปี/กิโลกรัม (137.60 บาท**) กุ้งขนาด 80 ตัว/กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 280 รูปี/กิโลกรัม (120.4 บาท**) และกุ้งขนาดเล็กที่สุด 100 ตัว/กิโลกรัม ราคาอยู่ที่ 250 รูปี/กิโลกรัม (107.5 บาท**)



ที่มา: www.undercurrentnews.com

เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



อินเดียเริ่มเลี้ยงกุ้งรอบแรกของปี 2566 ช้ากว่าปกติ เพราะ เกษตรกรรอให้ความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกากลับมา



7 / 3 / 2566



นาย Pavan Kosaraju ประธานบริหารบริษัท AquaExchange ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อ ขาย และบริการทางดิจิทัล แบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการจัดการด้านพลังงาน ในปัจจุบันได้ขยายการให้บริการไปกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนฟาร์มกุ้งทั้งหมดในอินเดีย ซึ่งข้อมูลของการบริการนี้จะบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยง

ซึ่งเราเห็นทุกการขึ้นลงจากระบบ Powermon ของเรา นาย Pavan บอกกับ Undercurrent ในงานแสดงสินค้าช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ นี่เป็นจุดหนึ่งที่ลดลงร้อยละ 20 แต่ก็ขยับขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 35 – 38 (รวมทุกฟาร์ม) การเพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดว่าแนวโน้มนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 4 – 5 เดือนที่ผ่านมา เราได้รับข้อมูลมา แต่สิ่งที่เราเห็นมันเพิ่มขึ้นเร็วมาก และฉันคิดว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่า ในหลายๆ ฟาร์มชะลอการเลี้ยงกุ้งออกไป แต่ไม่ได้หมายความว่า การจับ 2 ครั้งต่อปีจะไม่เกิดขึ้น

นาย Pavan กล่าว จะมีการจับ 2 ครั้งต่อปีเหมือนเดิม แต่เกษตรกรจะระมัดระวังมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เกษตรกรลดพื้นที่เลี้ยงลง

นาย Willem Van der Pijl ที่ปรึกษาด้านการตลาดของ Shrimp Insights กล่าวกับ Undercurrent ในงานแสดงสินค้าว่า เราจะเข้าใจผู้เล่นได้จากราคาสินค้าในงานแสดงสินค้านี้

โดยปกติแล้ว ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ราคาหน้าบ่อจะเพิ่มขึ้น แต่มีคนซื้อในช่วงเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ไหม นาย Willem ถาม ฉันคิดว่าราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้น เพราะถ้าเกษตรกรไม่ทำเช่นนั้น จะไม่มีใครจับกุ้ง

คาดว่า ในช่วงนี้จะมีกุ้งจำนวนมากในอินเดีย กุ้งที่จับในช่วงธันวาคมปีก่อนราคาค่อนข้างถูก โดยเฉพาะตอนที่แทบไม่มีความต้องการของตลาด แทบไม่มีการขาย แต่มีกุ้งจำนวนมาก เพราะเกษตรกรมีพ่อแม่พันธุ์จำนวนมาก แต่ถ้าดูการส่งออกไม่ได้แย่มากและราคาไม่ได้ต่ำมาก เกษตรกรต้องการราคาที่จูงใจมากพอที่จะเลี้ยง แต่การล่าช้าในการเลี้ยงและการจับนั้น เนื่องจากเกษตรกรต้องคาดการณ์ความต้องการในตลาดหลักว่าจะกลับมาช่วงไหนเพราะใช้เวลาในการเลี้ยง 3 เดือน



ที่มา: www.undercurrentnews.com

เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ

อินเดียเริ่มเลี้ยงกุ้งรอบแรกของปี 2566 ซ้ำกว่าปกติ เพราะ เกษตรกรรอให้ความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกากลับมา



7 / 3 / 2566



จนถึงตอนนี้ สินค้าเต็มห้องเย็นในสหรัฐอเมริกา แต่มีการซื้อเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม คาดได้ว่า ปัจจุบันห้องเย็นยังคงมีที่ว่าง เพราะว่างจากการขายออกไปบ้าง นาย Willem กล่าว แต่คาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ดังนั้น เกษตรกรควรเริ่มจับในเดือนพฤษภาคม เกษตรกรควรเริ่มเลี้ยงกุ้งในช่วงนี้ มิเช่นนั้นจะเสียตลาดนี้ให้กับเอกวาดอร์ แต่เกษตรกรยังคงไม่เริ่มเลี้ยง ถ้าราคายังไม่ปรับขึ้น

ผลสุดท้าย เขาเห็นด้วยที่เกษตรกรจะไม่เสี่ยง โดยการเลื่อนการเลี้ยงรอบแรกออกไป และจับขายออกไปอีกนิด และเลี้ยงในความหนาแน่นลดลงกว่าปกติ

บางที เกษตรกรอาจจะไม่เสี่ยงในบางบ่อ แต่คิดว่า เกษตรกรโดยส่วนใหญ่น่าจะเลี้ยงทุกบ่อ แต่ความหนาแน่นลดลง อาจเป็น 15 หรือ 20 ตัว ต่อลูกบาศก์เมตร เกษตรกรอาจเลี้ยงกุ้งกุลาดำแทนกุ้งขาวแวนนาไม ซึ่งทำให้จับได้ในช่วงปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม

เกษตรกรยังคงมีการเลี้ยงแน่นอน และนั่นทำให้ยากที่จะประมาณการผลผลิตของอินเดีย อาจมีการปล่อยกุ้งที่ความหนาแน่น 20 - 25 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งแตกต่างจากปกติร้อยละ 25 หากดูทั้งประเทศ นั่นเป็นปริมาณที่เยอะมาก การเปลี่ยนความหนาแน่นในการเลี้ยงเพียงนิดหน่อยส่งผลต่อผลผลิตโดยภาพรวมอย่างมาก

หมายเหตุ: *1 ปอนด์ = 0.4536 กิโลกรัม

** 1 รูปี = 0.43 บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566



ที่มา: www.undercurrentnews.com

เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ